

ตารางแสดงประเภทนักลงทุน

ประเภท	ประเภทนักลงทุน	ระดับความเสี่ยงที่สามารถลงทุนได้
A (น้อยกว่า 15 คะแนน)	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงต่ำ ที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินธนาคารเล็กน้อย ไม่ต้องการความเสี่ยง และมีวัตถุประสงค์การลงทุนในระยะสั้นๆ	1 ท่านสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 2-8 ได้ ไม่ควรเกิน ร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
B (15-21 คะแนน)	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ ที่รับความเสี่ยงได้น้อย เน้นปกป้องเงินลงทุน โดยมุ่งหวังรายได้สม่ำเสมอจากการลงทุน	1 - 4 ท่านสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 5-8 ได้ ไม่ควรเกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
C (22-29 คะแนน)	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูงที่สามารถยอมรับมูลค่าการลงทุนลดลงเป็นครั้งคราวได้	1 - 5 ท่านสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 6- 8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
D (30-36 คะแนน)	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูง ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูง รับความผันผวนของตลาดได้ และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ โดยมุ่งหวังการเติบโตของเงินลงทุนและผลตอบแทนในระยะยาว	1 - 7 ท่านสามารถลงทุนในความเสี่ยงระดับ 8 ได้ ไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินลงทุนทั้งหมด
E (สูงกว่า 37 คะแนน)	ท่านเป็นนักลงทุนประเภท เสี่ยงสูงมาก ที่ต้องการได้รับโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนสูง และสามารถยอมรับการขาดทุนได้ในระดับที่มีนัยสำคัญ (significant portion)	1 - 8

คำแนะนำเรื่องการจัดสรรการลงทุน

ประเภทผู้ลงทุน (คะแนน)	ประเภท ความเสี่ยง	สัดส่วนการลงทุน				
		เงินฝากและ ตราสารหนี้ ระยะสั้น	ตราสารหนี้ ภาครัฐ ที่มีอายุ มากกว่า 1 ปี	ตราสารหนี้ ภาคเอกชน	ตราสารทุน	การลงทุน ทางเลือก*
A (น้อยกว่า 15 คะแนน)	เสี่ยงต่ำ	>60%		<20%	<10%	<5%
B (15-21 คะแนน)	เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	<20%	<70%		<20%	<10%
C (22-29 คะแนน)	เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	<10%	<60%		<30%	<10%
D (30-36 คะแนน)	เสี่ยงสูง	<10%	<40%		<40%	<20%
E (ตั้งแต่ 37 คะแนน ขึ้นไป)	เสี่ยงสูงมาก	<5%	<30%		>60%	<30%

* รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่าง ๆ

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงกองทุน	ประเภทกองทุน / ชื่อกองทุน	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ - ไม่มีกองทุนรวมประเภทดังกล่าว	- มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระเงินคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น**	- มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนซึ่งน้อยกว่าร้อยละ 20 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ หรือหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนดซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุน ในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล - ไม่มีกองทุนรวมประเภทดังกล่าว	- มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ท อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินคัม ครีเอชั่น	- มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หรือตราสารหนี้ทั่วไป ในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV

ประเภทความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยงกองทุน	ประเภทกองทุน / ชื่อกองทุน	ประเภทหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เฟล็กซิเบิลแคปปิดอล - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สแตนดาร์ด แวลู 	-มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุนและตราสารหนี้
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สแตนดาร์ด โกรท - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สยาม ลีดเดอร์ส - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็ป - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไทย เอกควิตี้ ดีวีเด็น - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมาร์ทแคปปิดอล กองทุนรวมต่างประเทศ <ul style="list-style-type: none"> - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิก เอกควิตี้ฟันด์* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท ฟันด์* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อเมริกัน โกรท สมอลเลอร์คอมพานี ฟันด์* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ไชน่า เกทเวย์ ฟันด์* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโรเปียน โกรท ฟันด์* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเดีย โกรท ฟันด์* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เจแปน ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด โกลบอล อีเมอร์จิง โกรท ฟันด์* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เวิลด์ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ ฟันด์* - กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์* 	<p>-มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</p> <p>-มี net exposure ในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนหรือตราสารที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งทุน</p> <p>-มี net exposure ในกองทุนต่างประเทศเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีการลงทุนอย่างน้อยสองในสามของพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งทุนที่ออกในสกุลเงินยูโร ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (sub-investment grade) และ/หรือที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (unrated securities) ที่ออกโดยบริษัทและ/</p>

<p>เสี่ยงสูง</p>	<p>6</p>	<p>- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอรัจ ออฟฟอรัทนีตีส์ บอนด์ ฟันด์*</p> <p>กองทุนรวมหุ้นระยะยาว</p> <p>- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว (การลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำ มาลดหย่อนภาษีได้)</p> <p>- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด หุ้นระยะยาว 70/30 (การลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ลงทุนไม่สามารถนำ มาลดหย่อนภาษีได้)</p> <p>กองทุนรวมเพื่อการออม</p> <p>- กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ตราสารทุนไทย เพื่อการ ออม</p>	<p>หรือหน่วยงานของรัฐบาล</p> <p>-มี net exposure ในกองทุนต่างประเทศเพียง กองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักจะลงทุน ในตราสารหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ (emerging markets) หรือที่ออกโดยรัฐบาลหรือหน่วยงาน ของรัฐของประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ ในอัตราไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพอร์ต การลงทุน</p> <p>-มี net exposure เฉลี่ยในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV</p> <p>-มี net exposure เฉลี่ยในตราสารทุนเป็นหลัก โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของ NAV</p> <p>- มี net exposure ในตราสารทุนโดยเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV และจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 65 ของ NAV</p>
	<p>7</p>	<p>กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม</p> <p>- ไม่มีกองทุนรวมประเภทดังกล่าว</p>	<p>-มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ในตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</p>
<p>เสี่ยงสูงมาก</p>	<p>8</p>	<p>กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก</p> <p>- ไม่มีกองทุนรวมประเภทดังกล่าว</p>	<p>-มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund / ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งรวมถึงกองทุนที่ ลงทุนในตราสารที่มี structured note ที่ไม่ คุ้มครองเงินต้นด้วย</p>

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

*การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนไม่ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอรัจ ออฟพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ และ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

- กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน โดยปัจจุบันกองทุนใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนบางส่วน

- การลงทุนในกองทุนนี้มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน แม้ว่าผู้ลงทุนจะเคยมีประสบการณ์ในการลงทุนหรือ ทำธุรกรรมในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมาก่อน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจถึงลักษณะความเสี่ยงและเงื่อนไขเฉพาะตัวของกองทุนรวมนี้และขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน หรือบริษัทจัดการ ก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง

**กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด แคช ครีเอชั่น - การลงทุนในหน่วยลงทุน มิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุน อาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่า หรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม (กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการออม กองทุนรวมหุ้นระยะยาว)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรอง CAC / มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย